



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย

## สรุปข่าวประจำสัปดาห์

ประจำวันที่ 6 - 13 มิถุนายน 2555

### พณ.ผูกแผนสำรองข้าว-สินค้าเกษตรทั่วโลก

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยมีแผนที่จะสำรองข้าว และสินค้าเกษตรอื่นๆ เพื่อความมั่นคงให้กับประเทศอื่นๆ ทั่วโลก เพราะไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก อีกทั้งยังมีผลผลิตส่วนเกินในประเทศอีกมากที่เพียงพอจะขายได้ ขณะที่สินค้าเกษตรอื่นๆ ไทยก็ผลิตได้มาก และเหลือส่งออกเช่นกัน โดยได้เริ่มต้นเจรจาไปแล้วกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกาสำหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ที่จะสำรองข้าวให้กับกลุ่มประเทศในอ่าวอาหรับ 6 ประเทศ และทางยูเออีเสนอที่จะสำรองน้ำมันเชื้อเพลิงให้ไทยด้วย รวมถึงยังได้หารือกับรัสเซียแล้ว และแสดงความสนใจเช่นกัน

ทั้งนี้ ยังวางเป้าหมายที่จะเจรจาเพื่อสำรองข้าวให้กับสมาชิกของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิก (เอเปค), บางประเทศในอาเซียน เช่น อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย และประเทศคู่เจรจา ความตกลงเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) กับไทยที่ต้องการบริโภคข้าว เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย เป็นต้น โดยการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้ไทยสามารถขายข้าวได้ปริมาณที่แน่นอนในแต่ละปี เพราะจะกำหนดปริมาณที่แต่ละประเทศต้องการให้ไทยสำรองไว้ให้ ทำให้มีรายได้เข้าประเทศแน่นอน และเกษตรกรขายข้าวได้ในราคาดี

นอกจากนี้ในเดือน ก.ค.นี้ กระทรวงพาณิชย์จะเริ่มพิจารณาการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลให้ผู้ส่งออก เพราะในเดือนหน้าข้าวเปลือกนาปรังจะเก็บเกี่ยวหมดแล้ว และกำลังจะเริ่มเพาะปลูกรอบใหม่ขณะที่ข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่มีอยู่หลายล้านตัน ล่าสุดได้ระบายผ่านระบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) แล้วรวมกว่า 500,000 ตัน แบ่งเป็นขายให้ไต้หวัน 260,000 ตัน บังกลาเทศอีก 250,000 ตัน และเร็วๆ นี้จะเดินทางไปเยือนอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ เพื่อติดตามการซื้อข้าวจากไทย หลังจากที่ไทยได้ทำบันทึกความเข้าใจ (เอ็มโอยู) ขายข้าวให้กับทั้ง 2 ประเทศๆ ละ 1 ล้านตัน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการซื้อจากไทยเลย แต่ยอมรับว่าปริมาณที่ซื้อจริงอาจไม่ถึงประเทศละ 1 ล้านตัน ขึ้นอยู่กับความต้องการภายในประเทศ และการเจรจาต่อรองเรื่องราคา

ด้านนายรณรงค์ พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปีนี้คาดว่ารัฐบาลจะมีข้าวสารในสต็อกประมาณ 6-7 ล้านตัน ซึ่งรวมปริมาณข้าวที่ได้จากโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/55 และโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 55 แล้ว ซึ่งรัฐบาลได้ทยอยขายแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ให้กับหลายประเทศแล้ว และคาดว่าในเร็วๆ นี้จะเปิดขายให้กับผู้ส่งออก เพราะเริ่มมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดขาย เนื่องจากเริ่มมีคำสั่งซื้อจากต่างประเทศเข้ามาบ้าง และข้าวนาปรังจะเก็บเกี่ยวได้หมดภายในเดือนมิ.ย.นี้ จึงแทบไม่เหลือข้าวในตลาด

ที่มา บ้านเมือง

### พณ.ย้ำความมั่นใจข้าวหอมมะลิส่งออกของไทยคุณภาพไม่หลุดมาตรฐาน

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 4 เดือนแรก (ม.ค.-เม.ย.) ของปี 55 ได้รับแจ้งการตรวจสอบของบริษัทผู้ประกอบธุรกิจตรวจสอบ 3,759 ครั้ง ปริมาณข้าวที่ตรวจสอบ 630,522 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้กรมฯ ได้เข้าไปกำกับดูแล 343 ครั้ง หรือคิดเป็น 9.12% จากจำนวนที่แจ้งการตรวจสอบ คิดเป็นปริมาณข้าวที่กรมฯ ตรวจสอบ 35,640.87 ตัน หรือ 5.65% ของปริมาณข้าวที่ต้องตรวจสอบทั้งหมด โดยผลปรากฏว่าข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปตามมาตรฐานที่กำหนด

ส่วนการตรวจสอบเอกลักษณ์พันธุกรรมข้าว (DNA) ที่จะส่งออกนั้น ได้มีการสุ่มตรวจตัวอย่าง 79 ราย พบว่ามีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด 76 ราย ส่วนอีก 3 รายมีคุณภาพไม่ถูกต้อง 3 ราย จึงได้สั่งการให้มีการปรับปรุงแก้ไขจนเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดแล้ว

"ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา กรมฯ ได้มีการเข้าไปตรวจสอบและกำกับดูแลการส่งออกข้าวหอมมะลิไทยอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหาข้าวที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดหลุดรอดออกไป เพราะจะเป็นการทำลายชื่อเสียงของข้าวหอมมะลิไทย ทำให้ผู้ซื้อเกิดความไม่เชื่อมั่น แต่ผลจากการที่ได้ดำเนินการอย่างเข้มงวดปรากฏชัดเจนว่าข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศ สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ซื้อต่างประเทศได้ว่าเป็นของแท้ ของจริง คุณภาพถูกต้อง ซึ่งจะส่งผลดีให้มีความต้องการซื้อข้าวหอมมะลิไทยมากขึ้น" รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ระบุ

## พ่อค้าซิงพาณิชย์ระบายข้าว

แหล่งข่าวในวงการค้าข้าว เปิดเผยกกับว่า เมื่อเร็วๆ นี้ผู้ส่งออกข้าวได้เสนอให้กระทรวงพาณิชย์ระบายข้าวสารในสต็อก เนื่องจากขณะนี้สต็อกข้าวของผู้ส่งออกเกือบทุกรายเหลือน้อยลงมาก บางรายมีสต็อกคงเหลือที่จะส่งมอบลูกค้าได้อีกประมาณ 2 เดือนเท่านั้น โดยเป็นสต็อกที่ผู้ส่งออกทยอยซื้อไว้ก่อนหน้าที่จะมีโครงการรับจำนำ และซื้อบางส่วนที่เกษตรกรไม่ได้เข้าโครงการจำนำ แต่เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นำข้าวเข้าสู่โครงการรับจำนำหมด เพราะได้รับราคาสูง จึงทำให้ผู้ส่งออกซื้อแข่งไม่ไหวและสต็อกที่มีอยู่เริ่มเหลือน้อยลงแล้ว

สอดคล้องกับนายสุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายข้าวถุง "ตราฉัตร" กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทมีข้าวเหลืออยู่ในสต็อกที่สามารถส่งมอบให้กับลูกค้าได้อีกประมาณ 2 เดือนเท่านั้น จึงอยากให้รัฐบาลเร่งระบายข้าวสาร โดยใช้วิธีประมูลแบบโปร่งใส ซึ่งขณะนี้ได้ทราบมาว่าทางกรมการค้าต่างประเทศได้มีการเจรจาแบบลับๆ ให้กับผู้ส่งออกบางรายนั้น เห็นว่าไม่ยุติธรรม ไม่ถูกต้องอยากให้ระบายด้วยวิธีประมูลแบบโปร่งใสจะดีกว่า หากเป็นห่วงว่าระบายแล้วจะจุกดราคาระบายให้ข้าวตกต่ำลงก็ควรใช้วิธีระบายปริมาณน้อย เป็นช่วงๆ ระยะเวลา จะเป็น 3 เดือน หรือ 6 เดือน เป็นต้น

นายวุฒิพล หวังหลี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ชัยทิพย์ จำกัด ผู้ส่งออกข้าวหอมมะลิไทย กล่าวว่า ยอมรับว่าโครงการรับจำนำมีปัญหาทั้งทำให้ราคาในตลาดโลกและตลาดไทยเพิ่มสูงขึ้น สวนทางกับเศรษฐกิจโลกและความต้องการคู่ค้าลดลงจึงทำให้ออเดอร์ใหม่หดหายไปมาก เพราะคู่ค้าหันไปซื้อข้าวอินเดียและเวียดนามแทน เพราะราคาต่างกันมาก ปัจจุบันบริษัทยังมีสต็อกที่จะส่งให้คู่ค้าอีกประมาณ 3-4 เดือน เพราะก่อนโครงการรับจำนำบริษัทได้เร่งซื้อเก็บไว้ ระหว่างโครงการจำนำได้ซื้อเก็บไว้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ใ้ไม่มีใครกล้าซื้อข้าวเก็บสต็อกไว้ปริมาณมาก เพราะกลัวว่าหากในอนาคตรัฐบาลเปลี่ยนนโยบายจะทำให้เกิดปัญหาขาดทุน

ส่วนการระบายข้าวสารนั้น อยากให้รัฐบาลใช้วิธีโปร่งใส กำหนดรายละเอียดผู้เข้าร่วมประมูลให้ชัดเจน แข่งขันแบบเป็นธรรม เพราะเท่าที่ทราบมาช่วงนี้รัฐบาลใช้วิธีขายพิเศษ โดยจะเจรจากับผู้ส่งออกบางรายเท่านั้น จึงทำให้ไม่มีใครทราบราคาเสนอซื้อเท่าไร ขายเท่าไร จะทำให้การแข่งขันของผู้ส่งออกมีความได้เปรียบและเสียเปรียบ เช่น หากผู้ส่งออกบางรายซื้อข้าวรัฐบาลได้ในราคาถูกลงก็มีความได้เปรียบ และที่น่าห่วงมากที่สุดก็คือข้าวหอมมะลิ มีการปลอมปนมากที่สุด

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงสถานการณ์ตลาดส่งออกข้าว 5 เดือนที่ผ่านมาว่า ไทยได้รับอานิสงส์ประเทศในจีเรียเร่งนำเข้าข้าวเพราะรัฐบาลจะเก็บภาษีนำเข้าข้าวเพิ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2555 ทำให้มีปริมาณส่งออก 5 เดือน 5 ล้านตัน อย่างไรก็ตามหากเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาลดลงไปกว่า 2 ล้านตันหรือ 43% ส่วนครึ่งปีหลังนั้นคาดว่าจะส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 500,000 ตัน เพราะไม่มีปัจจัยหนุน

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## เดือนผู้ส่งออก-ชาวไร่-อินเดียน-เวียดนามแย่งตลาด

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (สายธุรกิจข้าวและอาหาร) บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ผู้ผลิตและจำหน่าย “ข้าวตราฉัตร” เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดใหญ่ของข้าวตราฉัตรอยู่ที่แอฟริกา ซึ่งปัจจุบันชื่อเสียงและคุณภาพของข้าวไทยยังคงเป็นที่ยอมรับอย่างดี แม้จะมีราคาแพงกว่าข้าวจากอินเดียนประมาณตันละ 200-300 เหรียญสหรัฐ ก็ตาม โดยข้าวไทยมีราคาตันละ 650 เหรียญสหรัฐ ส่วนอินเดียนอยู่ที่ตันละ 450 เหรียญสหรัฐ ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริโภคต่างชาติชื่นชมและยอมรับข้าวไทยที่มีคุณภาพของเหนือกว่าคู่แข่งจากประเทศอื่น

“ยอมรับว่าตอนแรกรู้สึกตกใจที่อินเดียนส่งออกข้าวออกไปตีตลาดโลก ซึ่งหลายแห่งชนกับตลาดของไทย โดยใช้ราคาขายที่ถูกกว่า แต่สุดท้ายก็ไม่มีผลกระทบมากนัก เพราะผู้บริโภคเห็นความแตกต่างที่ชัดเจน คือ ข้าวไทย แม้จะมีราคาแพง แต่คุณภาพดีกว่า ส่วนข้าวอินเดียนและประเทศอื่น คุณภาพไม่ดีพอที่จะแข่งกับไทยได้ จึงเข้าไปแข่งขันเฉพาะในตลาดล่าง ทำให้ไทยยังไม่เสียเปรียบเรื่องตลาดและระดับราคาก็ยังเป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้จะประมาทไม่ได้ เนื่องจากอินเดียนและเวียดนามต่างก็เป็นชาติที่มีศักยภาพ สามารถจะพัฒนาคุณภาพข้าวขึ้นมาทัดเทียมกับข้าวไทยได้ในอนาคต ดังนั้นหากไทยหยุดอยู่กับที่ก็อาจจะถูกไล่ตามทันได้” นายสุเมธ กล่าว

อย่างไรก็ตาม การส่งออกข้าวไทยในปี 2555 นี้ ไม่น่าจะถึง 10.5 ล้านตัน โดยน่าจะอยู่ที่ 8-8.5 ล้านตัน จากปัจจัยหลายด้านทั้งในส่วนของไทยเอง และการที่มีคู่แข่งส่งออกข้าวมากขึ้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า การส่งออกข้าวของไทยจะตกต่ำลง สำหรับในส่วนของชาวนาไทยนั้น แม้ขณะนี้จะมีคุณภาพที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา โดยมีชาวนาทัวทั่วประเทศประมาณ 3 ล้านคน แต่น่าตกใจที่ 50% เป็นผู้ที่ไม่มีนาเป็นของตนเอง ต้องเช่านาผู้อื่นทำ ดังนั้นรัฐบาลจึงควรเข้ามาช่วยเหลือนำองค์ความรู้ต่างๆ ไปพัฒนาศักยภาพของชาวนา

ที่มา แนวหน้า

## กรมทรัพย์สินฯ เล็งยื่นจดทะเบียนจีไอ ‘ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้’ ในจีน

นางปัจฉิมา ธนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ระหว่างการพิจารณาการยื่นขอจดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ข้าวของไทยในประเทศจีน ตามคำชวนขอของประเทศจีน และนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เองก็ได้สนับสนุนการยื่นจดทะเบียนสินค้าประเภทข้าว อย่างไรก็ตาม กรมจะต้องศึกษาดูก่อนว่าตลาดการบริโภคข้าวไทยในประเทศจีนนั้น นิยมบริโภคข้าวชนิดใด แต่ในเบื้องต้นกรมมองว่าน่าจะยื่นขอจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ เช่นเดียวกับที่ยื่นขอจดทะเบียนในสหภาพยุโรป (อียู)

ส่วนความคืบหน้าการยื่นจดทะเบียนจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ในอียูนั้น กรมอยู่ระหว่างแก้ไขคำขอในส่วนปลีกย่อย เช่น ชื่อของผู้ยื่นจดทะเบียนจีไอในประเทศไทยให้เป็นคนเดียวกันกับที่ยื่นในอียูที่ภาคเอกชนเป็นผู้ยื่น เพื่อให้สอดคล้องกัน อย่างไรก็ตามขั้นตอนการขอจดทะเบียนจีไอในอียูได้ดำเนินการมาครบถ้วนแล้ว หากยื่นเข้าไปอีกครั้งก็จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือนก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการ

ในขณะเดียวกัน กรมได้ดำเนินโครงการตรวจสอบรับรองระบบการควบคุมตรวจสอบสินค้า เพื่อให้มาตรฐานของข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้ยื่นจดทะเบียนจีไอกับทางอียูไว้ กรมจึงร่วมมือกับทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการให้หนังสือรับรองจีไอข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่การผลิต 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และยโสธร

“หากข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ได้รับการยอมรับให้จดทะเบียนจีไอในอียู และหากสามารถผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐาน ก็จะสามารถติดตราสินค้าของประชาคมยุโรปในกล่องหรือผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิดังกล่าวได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้มูลค่าข้าวจีไอปรับสูงขึ้นตามไปด้วย ส่วนการยื่นจดทะเบียนจีไอกาแฟดอยช้าง และกาแฟดอยตุง ในอียูนั้น

ก็มีความคืบหน้าเช่นเดียวกัน โดยอยู่ในขั้นตอนของการประกาศ และมองว่าไม่น่าจะมีปัญหา เพราะก่อนหน้านี้ทางอียู รับผิดชอบเจ็สไอคาแพชของโคลัมเบียมาแล้ว” นางปัจฉิมา กล่าว

สำหรับการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญาเอเปก ครั้งที่ 35 ที่เมืองคาซาน ประเทศรัสเซีย นั้น ในการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้าการแก้ไขกฎหมาย ลิขสิทธิ์ ในเรื่องมาตรการป้องกันการค้าลักลอบแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ และการพัฒนาระบบคุ้มครองงานลิขสิทธิ์บน อินเทอร์เน็ต โดยเรื่องการเอาผิดเจ้าของพื้นที่ที่สนับสนุนการละเมิดฯ กรมจะต้องจัดทำการศึกษาวิจัย และพิจารณา แนวทาง มาตรการดำเนินการจากประเทศต่างๆมาประกอบ เพื่อยกร่างกฎหมายต่อไป

ในขณะที่ประเทศจีนได้นำเสนอในเรื่องความร่วมมือกับกรมศุลกากรของจีน ขณะที่สหรัฐอเมริกาเสนอเรื่อง การบังคับใช้กฎหมายป้องกันการค้าลักลอบแอบถ่ายในโรงภาพยนตร์ กฎหมายเอาผิดเจ้าของพื้นที่ที่จำหน่ายสินค้า ละเมิดฯ และมาตรการการปราบปรามการละเมิดฯบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นต้น 11%

**ที่มา แนวหน้า**

## **พาณิชย์ เผยไนจีเรียมีแผนขึ้นภาษีนำเข้าข้าว หวังจูงใจให้ต่างชาติเข้าไปลงทุน**

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงอาบูจา รายงานว่า รัฐบาลไนจีเรียมีแผนจะขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจาก ต่างประเทศ โดยคาดว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 55

ดังนั้น ผู้ส่งออกข้าวไทยควรติดตามการประกาศเปลี่ยนแปลงอัตราภาษีดังกล่าวจากรัฐสภาแห่งชาติไนจีเรีย เพื่อประกาศเป็นระเบียบปฏิบัติต่อไป ไนจีเรียต้องนำเข้าข้าวจากต่างประเทศ เช่น ประเทศไทย เวียดนาม อินเดีย และปากีสถาน เป็นต้น

สำหรับประเทศไทยส่งออกข้าวไปไนจีเรียในปริมาณที่เพิ่มขึ้นทุกปี ในปี 2553 ไนจีเรียนำเข้าข้าวไทย 1,399,806 ตัน โดยแบ่งเป็น ข้าวหนึ่ง ข้าวขาว และข้าวหอมมะลิไทย ในปี 2554 นำเข้าข้าวไทย 1,549,964 ตัน โดย ร้อยละ 99 เป็นข้าวหนึ่งปริมาณ 1,541,652 ตัน

แต่ในไตรมาสแรกของ ปี 2555 ไนจีเรียนำเข้าข้าวไทย 271,831 ตัน ลดลงจากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2554 ที่นำเข้า 288,051 ตัน ลดลงเพียงร้อยละ 5 ในขณะที่ตลาดส่งออกข้าวโดยรวมลดลงร้อยละ 32 ทั้งนี้เนื่องจากผู้นำเข้า เกรงว่าการขึ้นภาษีของรัฐบาลไนจีเรียจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นจึงส่งข้าวส่วนหนึ่งเป็นสต็อก

ทั้งนี้ ไนจีเรียผลิตข้าวได้ประมาณปีละ 2.5 ล้านตัน ในขณะที่ความต้องการบริโภคมีถึง 5.0 ล้านตัน จึง จำเป็นต้องนำเข้าเพื่อการบริโภคอีก 2.5 ล้านตัน ด้วยปริมาณผลผลิตข้าวของไนจีเรียยังน้อยกว่าความต้องการ บริโภคในประเทศ เนื่องจากชาวไนจีเรียมิชอบบริโภคข้าวแทน YAM (มันชนิดหนึ่ง) ซึ่งเป็นอาหารที่ให้พลังงานดั้งเดิม ของภูมิภาคนี้ โดยปัจจุบันข้าวและ YAM มีราคาเปรียบเทียบใกล้เคียงกัน อีกทั้งข้าวใช้ประกอบอาหารได้ง่ายกว่า และรายได้ของชาวไนจีเรียเพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการบริโภคข้าวยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและส่วนใหญ่นิยม บริโภคข้าวหนึ่ง

ไนจีเรียตั้งเป้าหมายผลิตข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ โดยให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ใน ส่วนของปุ๋ยสำหรับข้าว การพัฒนาชลประทานและ การไม่เก็บภาษีนำเข้าอุปกรณ์ เครื่องจักรในการปลูกและสีข้าว รัฐบาลได้ตั้งเป้าหมายในการปลูกและผลิตข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ เพื่อเป็น Food Reserve and Security โดยตั้งเป้าไว้ที่ 5.0 ล้านตันภายในในปี 2558 และมีแผนขึ้นภาษีนำเข้าข้าวเพื่อจูงใจให้ต่างชาติเข้าไปลงทุนปลูกข้าวและแปรรูปในประเทศ

**ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)**

## ส่งออกข้าวไทย'ป่วนหนักหลังม.ย.ราคา-ปริมาณร่วง-ข้าวหอมมะลิปลอมปนเกลื่อน

นายธารเกษม วิชจักรวังศ์ รองเลขาธิการสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงค้าข้าว จำกัด ผู้ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของไทยเปิดเผยว่า ขณะนี้ผู้ซื้อต่างประเทศชะลอสั่งซื้อข้าวไทย กระทั่งยอดส่งออกหลังผ่านพ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปแล้วจะลดลงต่ำกว่า 600,000 ตัน สาเหตุจากผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศประเมินว่ารัฐบาลไทยจำเป็นต้องระบายสต็อกข้าวที่เก็บไว้จำนวนมากออกมา ทางผู้ซื้อคาดหวังครึ่งปีหลังราคาข้าวจะต่ำกว่าปัจจุบันซื้อขายกันอยู่ราว 600 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ขณะนี้ไนจีเรียสั่งซื้อข้าวหนึ่งจากไทยเพิ่มจนยอดส่งออกเพิ่มอีกนับแสนตัน แทนการสั่งซื้อจากอินเดียเพราะมีปัญหาระบบ โลจิสติกส์ล่าช้า จนอาจทำได้ไม่ทันกำหนดขึ้นภาษีนำเข้าข้าวของไนจีเรียซึ่งจะเริ่มมีผลกรกฎาคมนี้ แต่พอพ้นเวลาส่งมอบข้าวให้ไนจีเรียแล้ว มีความเป็นไปได้สูงที่ส่งออกข้าวไทยจะลดต่ำกว่าเดือนละ 6 แสนตัน โดยตอนนี้ยังรักษาตำแหน่งเบอร์หนึ่งไว้ได้ทั้งห่างจากเบอร์ 2 อินเดีย และเบอร์ 3 เวียดนามหลักแสนตันเท่ากัน แตกต่างจากอดีตไทยเคยทิ้งห่างถึงหลักล้านตัน

"แนวโน้มการส่งออกข้าวทั้งปี 2555 สมาคมคาดการณ์ยังอยู่ในระดับ 6.5 ล้านตัน ต่ำกว่าอินเดียและเวียดนาม เพราะปีนี้อินเดียมีปริมาณข้าวจำนวนมาก และเปิดให้ส่งออกแล้ว 4 ล้านตัน ทั้งยังมีผลผลิตธัญพืชปริมาณมากอีกด้วย ส่งผลให้ระดับราคาส่งออกข้าวอินเดีย เวียดนามต่ำกว่าไทยมากขึ้น จากเดิมต่างกัน 20-50 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปัจจุบันต่ำกว่า 100-200 เหรียญสหรัฐต่อตัน และน่าเป็นห่วงเรื่องคุณภาพมากกว่าปริมาณ

ด้านแหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวเปิดเผยว่า รัฐบาลควรเร่งการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่เข้าสู่โครงการรับจำนำเร่งด่วน เพราะขณะนี้ปัญหาคุณภาพข้าวเสื่อมเกิดขึ้นจริง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิสำคัญ กลับพบคุณภาพความบริสุทธิ์ข้าวหอมมะลิเหลือเพียง 80% จากมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 92% เพราะการเปิดรับจำนำข้าวข้ามเขตนำข้าวหอมจังหวัด มีระดับราคาต่ำกว่าสวมสิทธิ์เป็นข้าวหอมมะลิส่งมอบเข้าสู่โครงการรับจำนำ ได้ส่วนต่างกำไรถึงตันละ 2,000 บาท

พร้อมกันนี้ได้มีการตั้งข้อสังเกตว่าราคาข้าวส่งออกเพิ่มขึ้น เพราะอัตราแลกเปลี่ยนอ่อนค่าจาก 30 เป็น 32 บาทต่อเหรียญสหรัฐ หรือทำให้ข้าวสารปรับขึ้นอีกตันละ 2,000 บาท หรือกระสอบละ 200 บาท ไม่ใช่มาจากตลาดต้องการมากขึ้น

สำหรับยอดรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 นับจาก 1 มีนาคม-31 พฤษภาคม มีข้าวเปลือกเข้าโครงการทั้งหมด 7,845,000 ตัน แบ่งเป็นข้าวเจ้า 7,535,122 ตัน ปทุมธานี 110,448 ตัน ข้าวเหนียว 199,430 ตัน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ไทยลงนามความตกลงขายข้าวให้สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ 2-3 แสนตัน หลังจากนายดาโกเบิร์ต บานซิโอ รัฐมนตรีพาณิชย์โกตดิวัวร์ เข้าหารือพร้อมแสดงความจำนงขอซื้อข้าวจากไทยแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล กำหนดส่งมอบภายในปีนี้ เพราะประเทศนี้ผลิตได้น้อยจึงจำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากไทย เวียดนาม พม่า ปากีสถานปีละประมาณ 9.3 แสนตัน ปีที่ผ่านมานำเข้าข้าวไทยถึง 61% ส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะจัดทำมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยเป็น 3 ชั้น จากเดิมมีแบบเดียว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทยชั้นดี เกรดมีข้าวหอมมะลิผสม 80-91% ชั้นดีพิเศษ เกรด 92-94% และชั้นดีเลิศเกรดเกิน 95% ขึ้นไป จะประกาศหลักการและสรุปมาตรฐานได้ภายในมิถุนายนนี้ เพื่อเป็นแนวทางให้ ผู้บริโภคมีทางเลือกรวมถึงมีจำนวน ชนชั้นกลางกำลังซื้อสูงเพิ่มขึ้น

"กรมการค้าต่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างพัฒนาเครื่องตรวจดีเอ็นเอข้าว ให้ได้มาตรฐาน เพื่อแก้ปัญหาการแบ่งเกรดข้าว จะรู้ผลภายใน 2 เดือนข้างหน้า และสามารถประกาศใช้เกณฑ์ได้ก่อน ฤดูกาลข้าวหน้าปีจะออกสู่ตลาด และ มอบหมายกรมส่งเสริมการส่งออก ทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์เกณฑ์ข้าวหอมมะลิให้ชาวต่างชาติรับรู้หันมาบริโภคข้าวมากขึ้น"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

## จ้รัฐเช้กสต้อกข้าวก่อนระบายวิธีพิเศษ

แหล่งข่าวจากวงการค้าข้าวกล่าวว่า ขณะนี้มีกระแสข่าวว่ากระทรวงพาณิชย์เตรียมระบายข้าวแบบพิเศษ ไม่ต่ำกว่า 5 แสนตัน โดยให้ผู้ส่งออกข้าวหรือโรงสีรวมกันเป็นกลุ่ม เสนอราคาประมูลซื้อสัญญาขายข้าวจีทูจีที่ กระทรวงพาณิชย์ไปเจรจาไว้ ซึ่งอยากให้รัฐบาลตรวจสอบสต้อกข้าว เพราะหลายโกดังที่เข้าโครงการรับจำนำไม่ได้มีการ ส่งมอบข้าวจริง แต่กลับนำไปเวียนให้กลุ่ม ผู้ได้อนุมัติให้ปรับปรุงและส่งออกข้าวจีทูจีของรัฐ ซึ่งเจ้าของโกดังจะได้ ส่วนต่างกำไรจากค่าขนย้ายตันละ 500 บาท และข้าวเก๋าราคาต่ำในสต้อกรัฐแทน

นายบรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ ราคาข้าวส่งออกไทยเฉลี่ย อยู่ที่ตันละ 670 เหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนตันละ 100 เหรียญสหรัฐ และมีการส่งออกได้แล้ว 2.9 ล้านตัน สูงกว่าเวียดนามที่ส่งออกได้ 2.6 ล้านตัน หรือสหรัฐที่ส่งออกได้แค่ 1 ล้านตัน และในการประชุม คณะอนุกรรมการระบายข้าว ได้เห็นชอบให้มีการระบายข้าวในสต้อกรัฐบาล ผ่าน 4 วิธี ได้แก่ เจริญขายรัฐต่อรัฐ (จีทู จี) ระบายให้ผู้ส่งออก ระบายเพื่อการบริโภคในประเทศ และระบายแบบพิเศษ และยึดหลักราคาไม่ต่ำกว่าราคากลาง

"ตอนนี้มีกรรองขอให้ระบายข้าวบางส่วน เพราะตลาดตึงตัวและราคาข้าวที่อยู่ ก็คงต้องพิจารณาจำนวน และราคาให้เหมาะสม โดยเน้นเรื่องความสม่ำเสมอของการระบายข้าว ยืนยันว่าสต้อกข้าวในโลกมีไม่มากอย่างที่ คาดการณ์และไทยยังเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่" นายบรรยงกล่าว

ที่มา มติชน

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The VietNam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-6 มิ.ย. 2555 มีจำนวน 129,580 ตัน มูลค่า 57.194 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 6 มิ.ย 2555 มี จำนวนรวม 2.676 ล้านตัน มูลค่า 1.222 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยปริมาณลดลง 21% และมูลค่าลดลง 23% เมื่อ เทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2554 ที่ส่งออกได้ 3.393 ล้านตัน มูลค่า 1.603 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

วงการค้าคาดการณ์ว่าในเดือน มิ.ย. เวียดนามจะส่งออกข้าวประมาณ 700,000-750,000 ตัน และในช่วงครึ่ง ปีแรกจะส่งออกได้ 3.2 ล้านตัน

มีรายงานว่า เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา บริษัท The Viet Nam Southern Food Corporation (Vinafood 2) ของเวียดนามชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์จำนวน 100,000 ตัน ในราคา 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน นอกจากนี้ องค์การอาหารแห่งชาติของฟิลิปปินส์ (NFA) ยังได้พิจารณาที่จะซื้อข้าวจากเวียดนามอีก 20,000 ตัน ในราคา 470 เหรียญสหรัฐต่อตันด้วย

ทางด้านสถานการณ์ราคาข้าวส่งออกของเวียดนามยังคงอ่อนตัวลง เพราะในช่วงนี้มีการส่งมอบลดลง ประกอบกับยังไม่มีคำสั่งซื้อใหม่เข้ามากระตุ้นตลาด เพราะผู้ซื้อจากต่างประเทศคาดว่าราคาจะอ่อนตัวลงอีก โดยข้าว ขาว 5% ราคาลดลงมาอยู่ที่ระดับ 420 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จาก 420-425 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอ่อนตัวลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ระดับ 380-390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB จากระดับ 385- 390 เหรียญสหรัฐต่อตัน FOB เมื่อสัปดาห์ก่อน

ในขณะที่ชาวนาในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้เริ่มเก็บเกี่ยวข้าวต้นฤดูของฤดูกาลผลิตฤดูร้อน-ฤดูใบไม้ร่วง (The summer-autumn crop) และจะออกสู่ตลาดมากในช่วงปลายเดือน มิ.ย. นี้ ซึ่งคาดว่าราคาข้าวจะอ่อนตัวลงไป จนถึงกลางเดือนหน้าซึ่งจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากที่สุด

ที่มา Riceonline.com

## อินเดีย

ทางการรายงานว่า รัฐบาลมีสต็อกข้าวสาลี ณ วันที่ 1 มิ.ย. จำนวน 50.2 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 31% จากเดือนก่อนที่มีจำนวน 38.2 ล้านตัน ขณะที่สต็อกข้าวมีจำนวน 32.1 ล้านตัน ทำให้ในขณะนี้รัฐบาลมีสต็อกธัญพืชทั้ง 2 ชนิดรวมกันถึง 82.4 ล้านตัน ซึ่งเกินกว่าความสามารถในการเก็บสต็อกธัญพืชของรัฐบาลที่มีเพียง 63 ล้านตัน

เจ้าหน้าที่ทางการระบุว่า รัฐบาลอินเดียมีแผนที่จะเพิ่มความสามารถในการเก็บสต็อกธัญพืชให้ได้อีก 4 ล้านตัน ภายในเดือนมิ.ย. นี้

ส่วนความคืบหน้าของการประมูลข้าวสาลีจากสต็อกรัฐบาลนั้น วงการค้าระบุว่า ข้าวสาลีของอินเดียมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 350 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งสูงกว่าราคาข้าวสาลีจากแหล่ง Black Sea wheat ประมาณ 100 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นหากต้องการที่จะแข่งขันกับข้าวสาลีในตลาดโลก รัฐบาลจะต้องให้การอุดหนุนข้าวสาลีที่จะส่งออกไม่น้อยกว่าตันละ 100 เหรียญสหรัฐ ซึ่งหากรัฐบาลสามารถทำได้จะทำให้ในปีนี้อินเดียจะส่งออกข้าวสาลีได้ถึง 2 ล้านตัน

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 24 พ.ค. ที่ผ่านมา มีบริษัทเข้าร่วมการประมูลข้าวสาลีที่จะส่งออกจากรัฐบาลอินเดียจำนวน 6 รายโดยเสนอราคา 150-230 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

พล.อ.เต็งเส่ง ประธานาธิบดีพม่า ได้มอบนโยบายให้กับ รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและกระทรวงที่เกี่ยวข้องด้านพาณิชย์และการเงิน การคลัง ในระหว่างการประชุมที่ผู้บริหารรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี ที่กรุงเนย์ปีดอร์ ขอให้เพิ่มพื้นที่และปริมาณการทำนาเพื่อผลิตข้าวสาร ในช่วงฤดูฝนที่เข้าสู่การทำไร่ นา โดยเน้นนโยบายให้กระทรวงเกษตรพม่า ต้องผลิตข้าวสารให้ได้ 2,500-3,000 ล้านถัง ซึ่งผู้นำพม่ายังประกาศว่า การพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจและการพัฒนาอุตสาหกรรมและการตั้งนิคมอุตสาหกรรมนั้น จะต้องดำเนินนโยบายควบคู่กับการพัฒนาด้านการเกษตรด้วย

ทั้งนี้ในปัจจุบันพม่ามีความก้าวหน้าในด้านเกษตรกรรมที่เพิ่มมากขึ้น โดยมีตัวเลขตั้งแต่ปีแรกในช่วงที่รัฐบาลชุดนี้ก้าวเข้ามามีอำนาจเมื่อ ปี 2553 พม่าสามารถผลิตข้าวได้ประมาณ 1,500- 2,000 ล้านถัง (1 ถัง เท่ากับ 33 กก.) โดย ในช่วงทำการเกษตรปลูกข้าวในฤดูฝนปี 2555 นี้พม่าจะต้องเป็นประเทศที่ส่งข้าวสารออกจำหน่ายเป็นอันดับ 1 ของโลก ภายหลังจากพม่าเปิดประเทศและเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยผู้นำพม่าประกาศต้องเป็น 1 ด้านเกษตรและการผลิตข้าวสารก้าวไปพร้อมกับด้านอุตสาหกรรม

นอกจากนี้มียางงานข่าวว่า ทุกวันนี้มีข้าวสารพม่านำเข้าทางด่านชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก จำนวนหลายหมื่นตันตามโควตาที่ขออนุญาตนำเข้าผ่านพิธีการด่านศุลกากรแม่สอด อย่างไรก็ตามยังคงมีการลักลอบนำเข้าข้าวสารจากพม่าเข้าไทยอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีศุลกากร และหากพม่ามีปริมาณการผลิตข้าวเพิ่มขึ้นตามนโยบายที่ พล.อ.เต็งเส่ง ประกาศไว้ อาจจะมีข้าวสารพม่านำเข้าฝั่งไทยที่ชายแดนแม่สอดเพิ่มมากขึ้น 2 เท่าตัว

ที่มา [โพสต์ทูเดย์](http://โพสต์ทูเดย์)

## ฟิลิปปินส์

นาย Angelito Banayo ผู้อำนวยการขององค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) เปิดเผยว่า NFA ตกลงซื้อข้าวจำนวนรวม 120,000 ตัน จากเวียดนามภายใต้ข้อตกลงรัฐบาลต่อรัฐบาล (government-to-government; G2G) โดยจะเสนอให้สภาของ NFA (The NFA Council) พิจารณานุมัติเรื่องดังกล่าว ซึ่งตามข่าวล่าสุด สภา NFA ได้ผ่านเรื่องดังกล่าวแล้ว และ NFA ก็จะได้ลงนามกับบริษัท Vinafood 2 ของเวียดนามในขั้นตอนนี้ต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าจะมีการส่งมอบข้าวแล้วเสร็จในกลางเดือน ก.ค. นี้

ก่อนหน้านี้ ฟิลิปปินส์ มีทางเลือกที่จะซื้อข้าวในส่วน 20,000 ตัน จากกัมพูชา หากทั้งสองฝ่ายสามารถลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกันได้ (Memorandum of Understanding; MOU) หลังจากที่ล่าช้ากว่ากำหนด แต่ในที่สุดทั้งสองฝ่ายก็ยังไม่สามารถลงนามได้ จึงทำให้ NFA หันไปซื้อข้าวจากเวียดนามในส่วนที่เหลืออีก 20,000 ตัน โดยก่อนหน้านี้ได้มีการตกลงซื้อจากเวียดนามแล้ว 100,000 ตัน

ผู้อำนวยการของ NFA เปิดเผยว่า บริษัท The Viet Nam Southern Food Corporation (Vinafood 2) ของเวียดนามชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์จำนวน 100,000 ตัน ในราคา 400 เหรียญสหรัฐต่อตัน ขณะที่การซื้อข้าวเพิ่มเติมอีก 20,000 ตัน มีราคา 470 เหรียญสหรัฐต่อตัน (เป็นราคาที่รวมค่าขนส่งจนถึงคลังของ NFA)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

